



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ประเทศ"แนะมหาวิทยาลัย ยึดพระราชดำรัสพัฒนาการศึกษา

6 มิถุนายน 2550 00:43 น.

"หมอบริเตน" แนะนำมหาวิทยาลัยยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัย น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงมาใช้พัฒนาการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยต้องกล้าประกาศแก้ปัญหาความยากจนให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนาวิชาการ "โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน" โดยมี ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวบรรยายพิเศษ "ปฏิรูปการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์นักพัฒนา" ตอนหนึ่งว่า เคยได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายๆ เรื่อง ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระองค์รับสั่งว่า ใครว่าเขยก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีมิตรจิตต่อกันเป็นพอ ซึ่งคำว่าเขย หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องล้อหลัง ไม่ทันสมัย หรือที่กล่าวว่า ถอยหลังเข้าคลอง แต่ในความเป็นจริงคำเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นมากมาย อย่างในคลองก็ไม่มีคลื่น มีแต่ความสงบ ซึ่งแตกต่างจากสังคมตอนนี้ หรือหนังสือพระมหาชนก สอนเรื่องความเพียรบริสุทธิ์ พึ่งพาตนเอง รวมไปถึงเมืองอริขชา ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอนาถมูขไม่ต่างจากสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนั้น คำว่า วิชา แปลว่า ปัญญา ส่วนวิทยา แปลว่า ความรู้ ซึ่งความรู้อย่างเดียวมันไม่พอ ความรู้ไม่มีพลังเพียงพอที่จะผลักดันอำนาจ การแย่งชิงกันได้ แต่สังคมในตอนนี้จะให้ความรู้ที่ตามด้วยอำนาจและเงิน ทำให้บางครั้งอำนาจและเงินอาจจะอยู่เหนือความรู้ ซึ่งถ้าดูในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความดี การอยู่ร่วมกัน และความรู้มาทีหลัง

"อยากเห็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัย ที่นำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งไทยถือว่ามามีมหาวิทยาลัยมากกว่าจำนวนของจังหวัด ถ้าเราทุกคนช่วยกันภายใน 10 ปีข้างหน้า ไทยจะอยู่อย่างสุขสบาย สงบสุข และทุกมหาวิทยาลัยต้องกล้าพอที่จะประกาศว่าจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้แก่วิชาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อย่างการที่ มศว กล้าประกาศที่ จ.สระแก้ว เมื่อ มศว ทำสำเร็จ จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตให้แก่คนในจังหวัด โดยรวมตัวกันทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ มีแม่บทชุมชน จะพัฒนาได้มีคุณภาพและตรงจุดมากขึ้น" ศ.น.พ.ประเวศ กล่าว